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เปิดจ าหน่ายไข่ไก่ในชุมชน 
 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจงโครงการประชาวิวัฒน์ จ าหน่ายไข่ไก่ชั่งกิโลลดค่าครองชีพผู้บริโภคมีความ
คืบหน้า เล็งขยายพื้นที่เข้าชุมชน ตลาด เอาใจแม่บ้าน ขณะที่โครงการลดต้นทุนการผลิตสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร และ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่  เตรียมสร้างเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อเดินคู่ขนานไปด้วยกัน  

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการด าเนินการตาม
โครงการประชาวิวัฒน์ในส่วนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้มีการด าเนินการ 2-3  กิจกรรม เร่ืองสหกรณ์แท็กซี่ นั้น ทางกรมฯได้ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ ก่อนจะไปยื่นขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน 
ขณะนีม้ีความคืบหน้าไปพอสมควร ส่วนที่สอง คือ เร่ืองจ าหน่ายไข่ไก่ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ ไก่นั้น จากการ เปิดจุด
จ าหน่ายตามศาลกลางจังหวัดทั้งหลาย ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง เชียงใหม่  มีการจ าหน่ายทุกสัปดาห์ๆ ละ
หลายหมื่นฟอง ก็มีการด าเนินการไปได้ในระดับหนึ่ง แต่เป้าหมาย จากนี้ ได้สั่งการให้ทางจังหวัดไปศึกษาวิธีการ
ขยายไปในพื้นที่ชุมชน นอกเหนือ จากหน้าศาลากลาง โดยเฉพาะ ตลาดนัด หรือชุมชน ต่าง ๆ  เพื่อให้บริการแก่
ผู้บริโภคที่มีความสนใจ ซื้อไข่ไก่ ไม่ต้อง เดินทางมาที่ศาลากลาง จังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น แม่บ้าน             
ที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาด ไม่ได้ซื้อแต่ไข่เพียงอย่างเดียว อาจจะซื้อสินค้าอ่ืนด้วย ฉะนั้นจากการประเมินผลครบ            
1 เดือน ในวันที่  17 มีนาคมนี้ จะมีการหารือว่า จะมีการขยายเข้าไปในตลาด หรือชุมชนใดได้บ้าง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ส่วนเร่ืองการลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร  และสหกรณ์
ผู้เลี้ยงไก่ไข่ วันนี้ทุกอย่างมีการด าเนินหน้าไปมากแล้ว โดยมีการน าทุนจากภาครัฐ เพื่อน าไปสร้างโรงงานผสม
อาหารสัตว์ และมีการหารือ ร่วมกับสหกรณ์ผู้ผลิตวัตถุดิบ เช่น  สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวโพด ถั่วเหลือง หรือปลาป่น               
เน่ืองจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแล ะไก่ไข่ไม่มีวัตถุดิบในการผลิตเป็นอาหารสัตว์ ฉะนั้นต้องมีการสร้างเครือข่ายกับ  
สหกรณ์อ่ืน คาดว่าจะสามารถ สร้างโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์ได้ เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นจ ะมีการ
เชื่อมโยงไปในเร่ืองของวัตถุดิบที่จะน ามาผลิต  ซึ่งต้องมีการท าควบคู่กันไป โดยบางสหกรณ์จะมีการขอกู้เงินจาก 
ธ.ก.ส.เพิ่ม  เน่ืองจากรัฐให้งบประมาณ5 ล้านบาทต่อ 1 โรง แต่สหกรณ์ต้องการขยายมากกว่านั้น เพราะสหกรณ์มี
ศักยภาพ พร้อมที่จะลงทุนด้วยตัวเขาเอง จึงมีการขอกู้เงินเพื่อที่จะมาลงทุนเพิ่ม  
 นายสมชาย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เงินงบประมาณจ านวน 100 ล้านบาท ที่  ธ.ก.ส. ปล่อยให้กู้กับสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 8 สหกรณ์  ได้มีการประสานกับทาง ธ .ก.ส.  และแจ้งรายชื่อสหกรณ์เรียบร้อย แล้ว โดยสหกรณ์มี
ความพร้อมที่จะด าเนินการ แต่จะต้องมีการประชุมใหญ่เพื่อน าผลที่ได้เข้าไปผูกพันกับโครงการ และท าเร่ืองกู้ก่อน 
ซึ่งขณะนี้มีความก้ าวหน้า เราไปได้ไกลแล้ว คือ ไม่รอให้รัฐบาลต้องโอนเงิน โดยกรมฯ ใช้งบประมาณตัวเอง
ช่วยเหลือสหกรณไ์ปก่อน และสหกรณ์ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งคิดว่าสามารถด าเนินการได้ไม่ช้ากว่าแผน
ที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน 
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